

บทที่ 6

สรุปการวิจัยและขอเสนอแนะ

เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายมีความสำคัญต่อประเทศไทย ทั้งในด้านการบริโภคของโลกของประชากรและการส่งเป็นสินค้าออก เนื่องจากการบริโภค น้ำตาลทรายของประชากรในโลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงเห็นว่าประเทศไทยควรจะได้สนับสนุน อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายให้ เป็นสินค้าออกอันหนึ่งหรือทดแทนกับสินค้าออกที่สำคัญ ๆ ของ ประเทศไทย

การสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายจะต้องกระทำควบคู่กันไปกับ เกษตรกรรม การปลูกอ้อย การสนับสนุนดังกล่าวจะบังเกิดผลดีก็จะต้องแก้ไขปัญหาค่าที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม และ เกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องเสียก่อน และควรจะต้องกระทำไปพร้อมกัน ภายใต้แผนการอัน เกี่ยวกัน จึงจะมีผลดียิ่งขึ้น เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สำหรับการแก้ไขปัญหานั้นจะต้องมีคน อบรม หรือปัจจัยที่จะปฏิบัติตามแผนการอย่างเพียงพอควย ส่วนประกอบดังกล่าวอาจรวม กันได้โดยการจัดตั้ง "กองทุนเพื่อการพัฒนาการ เกษตรและอุตสาหกรรมการ เกษตร" โดย การจัดเก็บเงินจากชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลตามจำนวนอ้อยที่ผ่านเข้าโรงงานตามเกณฑ์ ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากอ้อยหรือตามอัตราที่ตกลงกัน เช่น 5 บาทต่อ 1 ตันอ้อยจากชาวไร และ 10 บาทต่อ 1 ตันอ้อยจากโรงงาน และรัฐบาลออกเงินสมทบกองทุนนี้ตามจำนวนที่ เห็นสมควร เงินทุนอีกส่วนหนึ่งอาจได้จากธนาคารพาณิชย์ ผู้ประกอบการค้าน้ำตาล และ ประชาชน เงินทุนดังกล่าวควรใช้เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ใช้เป็นกองทุน เก็บน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบส่วนที่เกินความต้องการไว้เพื่อป้องกันราคาน้ำตาลตกต่ำ และสำรองไว้เพื่อการส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ เมื่อ อุปสงค์ของน้ำตาลทรายในต่างประเทศ เพิ่มขึ้น

2. ใช้ในการตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์อย่างน้อย 1 โรงงาน เพื่อ นำน้ำตาลทรายดิบมาทำน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ เพื่อสนองความต้องการของบริโลกหรือมคอ การใช้น้ำตาลทรายคุณภาพดี แทนการสั่งซื้อน้ำตาลทรายจากต่างประเทศ นอกจากนั้นน้ำตาล

ทรายขาวบริสุทธิ์ยัง เก็บรักษาไว้ได้นาน

การเก็บน้ำศาลทรายถึงกล่าวในข้อ 1 และ 2 จะช่วยรักษาระดับปริมาณน้ำศาลใน
รวม 3-4 ปี ให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

3. ใช้เป็นสินเชื่อให้แกชาวไรออย เพื่อนำไปปรับปรุงพื้นที่หรือเครื่องมือเกษตรกร
ให้เป็นพหุพจนเวียนแก่โรงงานน้ำศาลในการซื้อออย และซ่อมแซมโรงงานแต่ละปี

4. ใช้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและ เกษตรกรรมอย่างอื่นที่เห็นสมควร

5. ใช้ในการให้บริการทางด้านการเกษตร เช่น จัดตั้งคลังเก็บพืชผลให้เขาจัด
บริการการตรวจ ักค แยกพืชผล รับจำหน่ายหรือขายฝากพืชผล เพื่อรักษาราคาผลิตผลเกษตรกร
ให้เหมาะสมในระยะยาวกว่า

6. ใช้ในการวิจัย ค้นคว้าในสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการไรออยและอุตสาหกรรม
น้ำศาล เช่น

ก. การค้นคว้าเกี่ยวกับการผลิตออย ทั้งการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพ
การใช้เทคนิคและอุปกรณ์การปลดออย เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ข. การค้นคว้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำศาล การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
การใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้ของน้ำศาล

ค. การค้นคว้าเกี่ยวกับตลาดของน้ำศาลทราย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
และผลิตผลเกษตรกรอื่น ๆ เป็นต้น

ง. การค้นคว้าเกี่ยวกับการลงทุนทางอุตสาหกรรมเกษตรอื่น ๆ ที่กองทุนจะ
พิจารณาเห็นสมควร

สำหรับการดำเนินงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำศาลทรายนี้ว่า เป็นสิ่งจำเป็นมาก
เพราะราคาน้ำศาลทรายนอกจากจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์อุปทานแล้ว ต้นทุนการผลิตยังมีอิทธิ-
พลต่อราคา เมื่อใดที่ราคาน้ำศาลในตลาดโลกต่ำ ปกษณ์ผลิตสามารถลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง
จนสามารถจำหน่ายในตลาดโลกโดยมีกำไรพอสมควรแล้วก็จะ เป็นการส่งเสริมให้มีการขยายการ
ผลิตน้ำศาล แต่ลดต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับสูงมากและไม่สามารถลดลงในต่ำกว่าที่ราคาขายโดย
มีกำไรพอสมควรแล้วก็ไม่ เป็นการสมควรที่จะขยายการผลิตการลดต้นทุนนอกจากจะกระทำโดย
การหาสิ่งบงการทางด้านการผลิตแล้ว สิ่งที่ต้องเห็นไว้ชัด

ที่จะกระทบกระเทือนต้นทุนคือคุณภาพของอ้อย เพราะอ้อยเป็นส่วนประกอบถึง 50-70 % ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด จึงควรคัดเลือกอ้อยที่มีคุณภาพดี มีความหวานสูง ซึ่งวิธีการคัดเลือกที่เห็นว่าดีที่สุดในปัจจุบันก็คือคัดเลือกอ้อยที่มี ซี ซี เอสสูง รัฐบาลควรส่งเสริมให้โรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยสนใจวิธีการรับซื้ออ้อยแบบ ซี ซี เอส โดยให้หลักสูตรการฝึกอบรม อาจเป็น 2-3 เดือน เพื่อให้ตัวแทนของโรงงานน้ำตาลและตัวแทนของชาวไร่อยุ่เข้าใจถึงวิธีการซื้ออ้อยแบบ ซี ซี เอส และจะไต่หน้ไปบำรุงรักษาอ้อยของตนให้มีคุณภาพดี ให้มีผลผลิตอ้อยต่อไร่สูงขึ้น

นอกจากการลดต้นทุนการผลิตคิงกลาว ซึ่งเป็นการลดโดยตรงแล้ว การส่งเสริมให้มีการนำผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของน้ำตาลไปใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมอื่น จะเป็นการช่วยลดต้นทุนโดยทางอ้อม รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้คิงกลาวในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานน้ำตาล เพื่อประหยัดต้นทุนการขนส่ง และควรจำกัดการนำเข้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตโดยใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของน้ำตาลควบกันไปด้วย

กองทุนเพื่อการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรคิงกลาวข้างต้นควรมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่ออุตสาหกรรมเกษตร จึงให้มีการขายผลิตภัณฑ์ในราคาคอม เพื่อป้องกันการค้ากตุนสินค้าเพื่อการค้าไร เกินควร

หากการดำเนินการคิงกลาวข้างต้นสามารถเป็นไปได้โดยอ้อม เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและเกษตรกรรมการปลูกอ้อย รวมทั้งเกษตรกรรมอย่างอื่นให้มีความก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน โดยแต่ละฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่มีการชักผลประโยชน์กัน ซึ่งยอมจะก่อให้เกิดผลดีในระยะยาว